



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ความเชื่อกินสัตว์ป่า</p> <p>-เสนอข่าว สืบเนื่องจากกรณีมีการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ โดยมีเป้าหมายกินอวัยวะเพศของเสือดำตัวผู้หนึ่ง นางเสาวณีย์ กุลสมบุรณ์ ผ.อ.กองคุ้มครองและส่งเสริม หมูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ความเชื่อเรื่องการกินอวัยวะเพศของเสือตัวผู้จะช่วยให้เพิ่มพลังกำลังทางเพศ ไม่มีในหมู่มิปัญญาพื้นบ้าน และเสือเป็นสัตว์ที่หมอบ้านจะไม่กินเลย ส่วนสมุนไพรรักษาหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ช่วยเรื่องเพิ่มพลังทางเพศ ไม่ได้เป็นการเพิ่มโดยตรง แต่เป็นการบำรุงร่างกายมากกว่า ซึ่งในอดีตมีเพียงการนำกลุ่มกระดูก เขาสัตว์ เปลือกหอย มาเป็นยาชนิดฝนประกอบตำรับการรักษาโรค แต่ปัจจุบันไม่มีเพราะผิดอนุสัญญาไซเตส เรื่องนี้จึงน่าจะเป็นเพียงความเชื่อ เฉพาะกลุ่ม เป็นมายาคติ การเพิ่มพลัง ช่วยบำรุงร่างกาย ตามหลักภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ การนำกล้วยน้ำว้ามาดองน้ำผึ้ง</p> <p>พญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า สำนัก ฯ ไม่เคยศึกษาเรื่องอวัยวะเพศเสือดำตัวผู้หรือสัตว์ป่าอื่น ๆ เนื่องจากไม่ใช่อาหารของคน และไม่แนะนำให้รับประทานเพราะสุxonามัยของสัตว์เหล่านี้ไม่ถูกสุขลักษณะ การเพิ่มพลังบำรุงร่างกายทำได้ง่าย ๆ โดยยึดหลัก 3 อ. คือ อาหาร กินครบ 5 หมู่ถูกสุขลักษณะ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และอารมณ์ ลดความเครียด</p> <p>ด้าน นายสง่า ตามาพงษ์ นักโภชนาการ และที่ปรึกษาดูกรมอนามัย กล่าวว่า ำ กรณีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าอวัยวะเพศผู้ของสัตว์หายากเป็นยาได้ไปได้ การมีความรู้สึทางเพศที่ดี ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านร่างกาย ถ้าร่างกายแข็งแรง สมรรถภาพทางเพศก็จะแข็งแรงตามไปด้วย</p>
พิมพ์ไทย คอลัมน์ หมายเหตุคอรัปเตอร์	<p>เครือข่าย สสส.ถูกเก็บภาษีย้อนหลัง</p> <p>-กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สสส. ได้พิจารณาประเด็นภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนยื่นจดหมายถึงอธิบดีกรมสรรพากร ขอความเป็นธรรมกรณีโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ึ่งพร้อมค่าปรับ โดยได้มีข้อสั่งการให้ผู้จัดการกองทุน สสส.เร่งหารือกับสตง.แก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคีเครือข่ายแล้ว</p>
มติชน พิมพ์ไทย เว็บไซต์ เดลินิวส์	<p>วันนอนหลับโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิญญู ชะนะกุล รอง ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แถลงข่าว "กิจกรรมวันนอนหลับโลก" ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ว่า องค์การอนามัยโลกมีคำ แนะนำว่าควรนอนหลับให้เพียงพอวันละ 7 - 9 ชั่วโมง แต่พบว่าประชากรโลกร้อยละ 35 มีปัญหาการนอนไม่หลับ และปัจจุบันยังมีปัญหาการไม่ยอม นอน เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย ในระยะสั้น จะทำให้ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดง่าย มีปัญหาต่อการเรียนรู้ในวันถัดไป มีปัญหาขาดงาน ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ในระยะยาว มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาซึมเศร้า โรคไบโพล่า โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยอยู่เดิม อาจจะทำให้อาการกำเริบได้ ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการนอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ โดยงดกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายตื่นตัว 4 ชั่วโมงก่อนการเข้านอน เช่น งดดื่มกาแฟ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการเล่นโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และในห้องนอนควรจัดไฟ ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการนอน นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าขอให้ยกเลิกการนับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แกะ เพราะยังทำให้เกิดความวิตกกังวล ส่งผลกระทบให้นอนไม่หลับตามมา</p> <p>รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม หัวหน้าศูนย์นันทราเวช รพ .จุฬาฯ แนะนำให้เห็นความสำคัญของนาฬิกาชีวิต ตามสโลแกนวันนอนหลับโลกปี 2561 คือ “หลับเป็นเวลา ตามนาฬิกาชีวิต พิชิตโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง” โดยกิจกรรมจะจัดในวันที่ 3 มี.ค. ที่สวนลุมพินี และให้ความรู้เรื่องการนอนแก่ประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 5-9 มี.ค. ที่โถงชั้นจี อาคาร ภปร.</p>
<p>มติชน ข่าวสด สปริงนิวส์</p>	<p>แนวทางรับบุตรบุญธรรม</p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากสถิติของกรมการปกครอง ปี 2559 ทั่วประเทศมีผู้ที่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 9,339 คน คาดว่าแนวโน้มอาจมีมากขึ้น โดยก่อนรับบุตรบุญธรรม ทั้งสามีและภรรยาจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิต ตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา ตามพ .ร.บ.การรับบุตรบุญธรรม พ .ศ.2522 ซึ่งกรมฯ มีคำแนะนำเพื่อให้ทั้งเด็กและพ่อแม่บุญธรรมมีความผูกพันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ดังนี้ 1.ควรรับเด็กมาเลี้ยงตั้งแต่อายุไม่เกิน 6 เดือน 2.ควรให้แพทย์ตรวจร่างกายเด็กอย่างละเอียดและไม่พบความผิดปกติ 3.ตรวจสอบโรคที่สำคัญในเด็ก 4.ตรวจสอบภูมิหลังของเด็ก 5.ถ้าเป็นเด็กโต ควรเป็นเด็กที่นับถือศาสนาเดียวกัน 6.ควรเป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย และ 7.ควรบอกความจริงแก่เด็กในช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>ด้าน นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดทำแนวทางตรวจสุขภาพจิตผู้ขอรับบุตรบุญธรรมให้ กับรพ.จิตเวชในสังกัด 13 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p>
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ศูนย์ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤติภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบายของเขตสุขภาพที่ 1 พบว่า งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความก้าวหน้ามาก เช่น จ.เชียงใหม่ มีความร่วมมือกับอปท. สามารถเพิ่มความครอบคลุมการดำเนินงานได้ถึงร้อยละ 82 ของพื้นที่ มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพทุกระดับ 215 หน่วย ดูแลประชาชน 25 อำเภอ 211 ตำบล โดยในปี 2560 ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินเกือบ 40,000 ราย และได้รับการช่วยเหลือภายใน 8 นาที ถึงร้อยละ 75 นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบลำเลียงผู้ป่วยวิกฤติทางอากาศยาน ซึ่งรพ.นครพิงค์ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ปัจจุบันเป็นศูนย์บริการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤติทางอากาศยาน เขตบริการสุขภาพที่ 1 ดูแลประชาชน 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตั้งแต่ปี 2553-2560 ช่วยผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินได้ 268 ราย เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุด 52 ราย รองลงมาบาดเจ็บทางสมอง 32 ราย และโรคหลอดเลือดสมอง 20 ราย</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ยาสะกัดเงินเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย . เผยว่า ได้รับร้องเรียนจากผู้ ป่วยโรคสะกัดเงินให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคสะกัดเงิน โฆษณาเกินจริงทางเฟซบุ๊กว่ามีสรรพคุณรักษาสะกัดเงินได้ แต่ไม่มีทะเบียน นำเข้าจากลาวโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื้อครีมสีน้ำตาลแดง อาจมีสเตียรอยด์ปนเปื้อน และมีคนหลงเชื่อซื้อใช้จำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า เข้าข่ายยาผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 โฆษณาขายยาไม่ได้รับอนุญาต และผลิต นำเข้าขายยาแผนปัจจุบันไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ที่ป่วยโรคสะกัดเงินควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และย้ำว่าการขายยาต่างๆ ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งหากอย.ตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้บริโภคอย่าซื้อยาผ่านทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคแจ้งสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงปี 2560 พบผู้ป่วย1,019,001 ราย เสียชีวิต 4 ราย อาชีพรับจ้างร้อยละ 21.2 และนักเรียน ร้อยละ 17.9 และพบการรายงานผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 62 เหตุการณ์ รวมผู้ป่วย 3,710 ราย สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ ดินเชื้อไวรัสและเชื้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แบคทีเรีย ซึ่งเชื้อไวรัสโรตา เป็นสาเหตุร้อยละ 40 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่นอนรักษาในโรงพยาบาล รองลงมาคือ โนโรไวรัส คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกพบเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างม.ค.-มี.ค. โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กควรระมัดระวังพิเศษไม่ให้สูญเสียน้ำและเกลือแร่ เพื่อป้องกันสภาวะช็อกจากการขาดน้ำ และแนะนำให้ประชาชนดื่มน้ำสะอาด บรรจุก้อนที่ได้มาตรฐาน ระมัดระวังการกินน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ที่สำคัญใช้มาตรการ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"</p>
ไทยโพสต์	<p>มลพิษในกทม.-ปริศนา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม . กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ สั่งการให้กท. กำหนดแผนล้างถนนทางเท้าในพื้นที่ กทม. เพื่อบรรเทาปัญหา ฝุ่นละออง โดยให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรคมนาคมเจ้าหน้าที่ รถฉีดน้ำแรงดันสูง และอุปกรณ์ทำความสะอาดดำเนินการล้างถนนทันที โดยกท.กำหนดแผนล้างถนนทุกวันในเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด และได้รับรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม.ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นทุกพื้นที่ ยกเว้นบริเวณเดอะมอลล์ ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองใน กทม.มาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า ได้ก้าจับเจ้าของโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีรถบรรทุกดินทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เขตดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535</p>
ไทยรัฐ	<p>ดูแลสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปิดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ที่พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต .ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี ภายในงานมี การตรวจสุขภาพเฉพาะทาง หู ตา คอ จมูก ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่พระสงฆ์ ตรวจความเข้มข้นของเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจการเต้นของหัวใจ และแนะนำ- สาธิตวิธีช่วยเหลือ พระสงฆ์ที่มีอาการอาพาธด้วยโรคหัวใจกำเริบ โดยมีพระสงฆ์ จ .อุบลราชธานีเข้ารับการตรวจสุขภาพ 400 รูป</p>
Local Press Release	<p>รพ.ราชวิถีจัดประชุมวิชาการ</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชวิถีจัดงานประชุมวิชาการรพ.ราชวิถี ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 61 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลของรพ. โดยมี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>พัฒนาสิทธิประโยชน์โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สืบต่มาที่ผ่านมาได้เข้าพบผู้บริหารสปสช . เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ 1.การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีกับผู้ติดเชื้อ ขอให้สปสช .ปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสในวันเดียวกันหลังได้รับผลตรวจยืนยันเชื้อเอชไอวี และขอให้เอกซเรย์ปอดและตรวจค่าการทำงานของไต ณ หน่วยที่ให้บริการ โดยไม่ต้องกลับหน่วยบริการต้นสังกัด 2.การเพิ่มสิทธิประโยชน์การให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (PrEP) กับกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เสนอให้สปสช.นำเข้าสู่การพิจารณาให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ 3.การสนับสนุนค่าตรวจเอชไอวีให้กับศูนย์บริการสุขภาพที่มีชุมชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนบริการสุขภาพ เนื่องจาก งบที่ใช้ในการตรวจปัจจุบันมาจากกองทุนโลก จึงอยากให้เบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยสปสช.ได้รับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณา</p>
ไทยโพสต์	<p>ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการ สสส . กล่าวว่า สสส.นำเครือข่าย Alcohol Watch เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายรณรงค์ คัดค้านภัยแอลกอฮอล์ ระดมพลังสมอง เรื่อง 10 ปี กม.ควบคุมน้ำเมา โชนิ่งควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา สรุปว่า หอพักเป็นสถานที่ฝ่าฝืนมากที่สุด ร้านค้ายังขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ธุรกิจเหล้าใช้กลยุทธ์ลดแลกแจกแถมจูงใจผู้บริโภค การไม่เท่าทันกับกลยุทธ์การตลาดของ ธุรกิจ น้ำเมา ใช้เวลาในการออกกฎหมายนาน และยังมีกลุ่มทุนวิ่งเต้นล้ม กฎหมายเพื่อโฆษณาและเพิ่ม เวลาขายเหล้า-เบียร์
เดลินิวส์ พิมพ์ไทย	<p>คู่มือกู้ชีพรวมเล่ม</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สันต์ หัตถิรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้จัดทำคู่มือกู้ชีพองค์รวม (CLS) สำหรับอาสาสมัครและประชาชนทั่วไปเป็นฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดสามารถช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้รอดพ้น ภาวะวิกฤติ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเดินทางไปถึงและดูแลรักษาผู้ป่วยต่อ สามารถ ถอดาวน โหลดคู่มือได้ที่เพจสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน</p>
สปริงนิวส์	<p>ปลาร้า</p> <p>-เสนอข่าว กรณีเฟสบุ๊กกลุ่ม Vegan พวกเรามังสวิรัตเพื่อความเมตตาและสุขภาพ โพสต์ ข้อความระบุว่า ให้เลิกกินปลาร้าเพราะเหมือนกินซากศพปลาเน่า และให้หันมาทานมังสวิรัตเพื่อ สุขภาพและเมตตาต่อเพื่อร่วมโลก</p> <p>นายสง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการ ให้ข้อมูลว่า การกินปลาร้า กะปิ เป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบใน การปรุงมาจากธรรมชาติเป็นส่วนมาก ผ่านขบวนการถนอมอาหาร ถือเป็น 1 ใน 5 ข้อของการกิน คลีนฟู้ดแบบไทย และเป็นแหล่งวิตามินเคที่ดี แต่ก็อาจมีสารที่เป็นโทษและเป็นพิษได้</p> <p>ด้าน นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ.สถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ระบุว่า หนอนในปลาร้า สามารถกินได้ แต่บางขั้นตอนอาจมีการปนเปื้อนได้ โดยเฉพาะสารก่อมะเร็ง “ไนโตรซามีน ” ที่ เกิดปฏิกิริยากับดินประสิว ควรเลือกกินปลาร้าที่ผ่านการทำสุกแล้วเพราะจะป้องกันเชื้อโรคและคง คุณค่าของวิตามินบี 1 ไว้ได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ห้ามจำหน่ายหน้าไม้จิ้ง</p> <p>-เสนอข่าว จ .น่าน ห้ามจำหน่ายสินค้าประเภทหน้าไม้จิ้ง เนื่องจากเป็นของเล่นอันตราย ลักษณะเหมือนหน้าไม้ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ และใช้ไม้จิ้มฟันแทนลูกดอก ยิงได้ไกลกว่า 20 เมตร สามารถทะลุผ่านกระดากแข็ง แอปเปิ้ล และกระป๋องน้ำอัดลมได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>แมงกะพรุนพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณ ชายหาดชลาทัศน์ หาดส มิหลา อ .เมืองสงขลา และบริเวณชายหาดทั่วไป มีลักษณะคล้ายกับ แมงกะพรุนหัวขวด ไม่ควรลงเล่นน้ำ หากสัมผัสแมงกะพรุนพิษให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูและนำ ตัวส่งโรงพยาบาล</p>
เดลินิวส์	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจร วินัยพานิช นพ.สสจ.แพร่ เปิดคลินิกหมอครอบครัว อ.สูงเม่น 2 แห่ง คือ 1.ทีมคลินิกหมอครอบครัวพระหลวง 2.ทีมคลินิกหมอครอบครัวบ้านกาศ เพื่อดูแลสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสื่อสาร</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch